

เคบีเอสจ่อร่วมประมูลชีวมวลควัก2พันล้านบาทสู้ศึกมั่นใจชนะ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 25 - 28 มกราคม พ.ศ. 2558

"เคบีเอส" สนองนโยบายกระทรวงพลังงาน พร้อมยื่นประมูลแข่งขันโรงไฟฟ้าชีวมวล 23 เมกะวัตต์ หลังประกาศมี.ค.นี้ ใช้งบ 2 พันล้านบาทสู้ศึก มั่นใจคว้าชัยชนะ มีวัตถุดิบต้นทุนต่ำแค่ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ ส่วนธุรกิจเอทานอล 2 แสนลิตรต่อวัน ยันโรงงานก่อสร้างเสร็จภายในปีนี้ เดินหน้าสร้างแบรนด์น้ำตาลบุกตลาดอาเซียนเพิ่ม

นายทัศน วนากรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) หรือเคบีเอส เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากที่กระทรวงพลังงานเตรียมจะออกนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ในรูปแบบการเปิดประมูลค่าไฟฟ้าในอัตราที่ต่ำกว่าฟีดอินทาร์ฟ 2.39-3.13 บาทต่อหน่วย ที่คาดว่าจะประกาศได้ในเดือนมีนาคม 2558 นั้น ทางบริษัทก็มีความสนใจที่จะเข้าไปประมูลแข่งขัน เนื่องจากมีแผนที่จะขยายโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้ว

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเฟสแรก ขนาดกำลังผลิต 23 เมกะวัตต์ และเฟส 2 อีก 35 เมกะวัตต์ อยู่แล้ว ซึ่งสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มได้อีก 3 เทาตัว ซึ่งหากบริษัทยื่นเข้าร่วมประมูลคาดว่าจะเสนอกำลังการผลิตในประมาณ 23 เมกะวัตต์ โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ของโรงไฟฟ้า ใช้เงินลงทุนประมาณ 2 พันล้านบาท ซึ่งน่าจะได้รับการตอบรับ เพราะมีชานอ้อยที่เหลือจากการเพิ่มกำลังการผลิตอ้อยในปีนี้เป็น 3.5 หมื่นตันต่อวัน จากปีก่อนอยู่ที่ 2.3 หมื่นตันต่อวัน แต่ทั้งนี้ จะต้องรอความชัดเจนด้านนโยบายจากกระทรวงพลังงานก่อนว่าจะเสนอประมูลในรูปแบบใด รวมถึงการกำหนดพื้นที่หรือโซนนิ่งการรับซื้อไฟฟ้าด้วยหรือไม่

โดยธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทที่ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปีนี้จะเริ่มรับรู้รายได้เป็นปีแรกที่ 500 ล้านบาทต่อปี ในประมาณไฟฟ้าที่ขาย 22 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจเอทานอล บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมแผนก่อสร้างโรงงานเอทานอลขนาด 2 แสนลิตรต่อวัน โดยบริษัทลงทุนเอง 100% ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และภายหลังจากได้รับการอนุมัติ บริษัทจะเริ่มก่อสร้างทันที ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในประมาณ 1.2 พันล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2558 อย่างไรก็ตามเอทานอลจากโรงงานแห่งนี้จะขายให้กับลูกค้ากลุ่มน้ำมันเป็นหลัก อาทิ ปตท. เชลล์ และเอสโซ่

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีแผนเข้าซื้อกิจการโรงงานเอทานอลเพิ่ม แม้ว่าความต้องการใช้เอทานอลจากภาคเอกชน หรือผู้ค้าน้ำมันจะเติบโตอย่างมาก ขณะเดียวกันต้นทุนผลิตเอทานอลจากอ้อยก็สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังได้ แต่บริษัทคงต้องรอดูนโยบายส่งเสริมการใช้เอทานอลของภาครัฐก่อนตัดสินใจขยายลงทุนในอนาคต

นายทัศนกล่าวอีกว่า สำหรับธุรกิจน้ำตาลนั้น ในปีนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายการส่งออกน้ำตาลทรายไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น โดยจะเน้นการสร้างแบรนด์เคบีเอส ในประเทศสิงคโปร์ สเปน ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ เพิ่มขึ้น เพื่อให้แบรนด์เคบีเอสเป็นที่รู้จักในประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีการส่งออกไปยังประเทศเหล่านี้บ้างแล้วแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก

"บริษัทมั่นใจว่าปี 2558 กำไรจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยตั้งเป้ารายได้เติบโต 5% จากปีก่อนทำรายได้ใกล้เคียง 6 พันล้านบาท เนื่องจากปีนี้จะเริ่มรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าเข้ามา ขณะที่ยอดขายน้ำตาลก็เพิ่มขึ้นจากการบุกตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น" นายทัศนกล่าว

สำหรับสัดส่วนรายได้ปี 2558 จะมาจากรายได้ธุรกิจน้ำตาล 90% โรงไฟฟ้า 10% แต่แผนกลยุทธ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2562) บริษัทจะมีรายได้จากธุรกิจพลังงานในประเทศเพิ่มขึ้น คาดว่าจะเป็น 20% จากปัจจุบันอยู่ที่ 5% โดยจะมีจากการขยายลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าและเอทานอล และเมื่อรวมกับธุรกิจน้ำตาลในประเทศ จะมีรายได้ 50% ของยอดขายทั้งหมด ส่วนอีก 50% จะเป็นรายได้จากการส่งออกน้ำตาลไปยังตลาดอาเซียน

